

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยุทธ เจริญสุข	ประธานสภา		
๒	นายลิขิต สีไพ	รองประธานสภา		
๓	นางสาวประवास ส้ารวมใจ	สมาชิก อบต. ม.๒		
๔	นายสุรียา มั่งคั่ง	สมาชิก อบต. ม.๓		
๕	นายบุญหลาย แก้วบุญ	สมาชิก อบต. ม.๔		
๖	นายสุรพล อิงชัยภูมิ	สมาชิก อบต. ม.๕		
๗	นายสุภพ ไชยุดดี	สมาชิก อบต. ม.๖		
๘	นายบัญชา แนวประเสริฐ	สมาชิก อบต. ม.๗		
๙	นายเหรียญทอง แสงแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๘		
๑๐	นายคำสัน ดาวช่วย	สมาชิก อบต. ม.๙		
๑๑	นางสาวละมุล ใจสำราญ	สมาชิก อบต. ม.๑๐		
๑๒	นายบุญธรรม ชันเดช	สมาชิก อบต. ม.๑๑		
๑๓	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์	นายก อบต.		
๒	นายก่อม จำนงภู	รองนายก อบต.		
๓	นายสงการณ์ ภาษา	รองนายก อบต.		
๔	นายชูศักดิ์ ศรีบุรินทร์	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป		
๖	นางสาวมารีสา สุวรรณดี	นิติกร		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา ฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา ฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๔.๓ เรื่องพิจารณาขอแยกหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔

๔.๔ เรื่องพิจารณาขอแก้ไขโครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕

๔.๕ เรื่องพิจารณาขอจัดตั้งวัดศรีอริยะจันทราวาส บ้านหนองหอยปัง หมู่ที่ ๖

**๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)**

**นายประยุทธ เจริญสุข** ประธานสภาฯ กล่าวว่า ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงคำแปรญัตติ  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**นายบัญชา แนวประเสริฐ** ประธานแปรญัตติฯ กล่าวว่า ได้มีสมาชิกสภาอื่นแปรญัตติ ทั้งหมด ๑ ราย  
จำนวน ๑ เรื่อง รายละเอียดการแปรญัตติมอบให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภา

**นางสาวประवास ส้ารวมใจ** เลขานุการแปรญัตติฯ อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณที่แปรญัตติตัดลด  
ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้

**แผนงานการศึกษา**

-หน้าที่ ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า  
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

**นายบุญธรรม ชันเดช** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ยื่นแปรญัตติขอตัดลด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คงไว้  
๗๐,๐๐๐ บาท

**คณะกรรมการฯ** มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม

**นายประยุทธ เจริญสุข** ประธานสภาฯ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ มีสมาชิกอื่นแปรญัตติตัดลด แผนงานการศึกษา หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม

**นายสุรียา มั่งคั่ง** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ตามที่ อบต.ถ้ำวัวแดง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมให้คงไว้  
ตามร่างเดิม

**นายเหรียญทอง แสงแก้ว** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ กระทบเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นการแปรญัตติ

**นายแสง ชุ่มฉิมพลี** เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักการสำคัญคือ  
๑.ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่การพิจารณาจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้

๒. พิจารณาวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ เมื่อเสนอร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาสามารถอภิปรายได้ทุกหมวด เมื่อสมาชิกไม่อภิปราย ประธานสภาหามติรับหลักการ จากนั้นสมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งสภามีมติคัดเลือก ๓ คน และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน ๓ วัน

๓. พิจารณาวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติตัดลดงบประมาณ ยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อครบ ๓ วัน หากไม่มีใครยื่นแสดงว่าไม่ประสงค์แปรญัตติ จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อประธานสภา และผู้บริหาร โดยประธานสภาส่งรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภา เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) สมาชิกยื่นแปรญัตติ ๑ เรื่อง หากสมาชิกที่ยื่นแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติและประสงค์ที่จะอภิปรายในสภา วาระที่ ๒ ผู้ยื่นแปรญัตติต้องสงวนคำแปรญัตติไว้ จึงจะสามารถอภิปรายในสภา ในวาระที่ ๒ ได้

๔. พิจารณาวาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายบุญธรรม ชันเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอเพิ่มเติมการแปรญัตติ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอให้ส่งหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อจะได้มีเวลาศึกษารายละเอียด

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่ ๒ ท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิม ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง (นายบุญธรรม ชันเดช และประธานสภา)

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๑,๙๓๖,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะได้นำเสนอให้นายอำเภอหนองบัวแดงพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม  
มีมติรับทราบ

๔.๓ เรื่องพิจารณาขอแยกหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔ มีความประสงค์ขอแยกหมู่บ้าน เป็นบ้านโนนลานเหนือ หมู่ที่ ๔ โดยขอมติผ่านสภาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบเอกสารส่งอำเภอหนองบัวแดงต่อไป

นายบุญหลาย แก้วบุญ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ กล่าวว่า เนื่องจากบ้านโนนลานเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงมีความประสงค์ขอแยกหมู่บ้าน ซึ่งจำนวนครัวเรือนที่ขอแยกมากกว่า ๑๓๐ ครัวเรือน ประชากรมากกว่า ๖๐๐ คน ทั้งนี้ได้จัดส่งเอกสารส่วนหนึ่งให้อำเภอหนองบัวแดงแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสภาพิจารณา เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แยกหมู่บ้าน บ้านโนนลานเหนือ หมู่ที่ ๑๔ เป็นเอกฉัตร

๔.๔ เรื่องพิจารณาขอแก้ไขโครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองบัวแดง บ้านบ่าเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากบ้านบ่าเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ขอแก้ไขโครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองบัวแดง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเปลี่ยนเป็นภายในหมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงต้องดูแผนพัฒนาด้วยว่ามีในแผนหรือไม่ครับ

นายสุรพล อิงชัยภูมิ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ กล่าวว่า ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการอุดหนุนไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเปลี่ยนเป็นภายในหมู่บ้าน เนื่องจากภายในหมู่บ้านยังมีความต้องการไฟฟ้า จึงขอมติผ่านสภาพิจารณา แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีในแผนหรือไม่

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบแล้วตามแผนพัฒนาฯ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า บ้านบ่าเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองบัวแดงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายสนั่น จุดที่ ๒ บ้านนางสุนีย์ จุดที่ ๓ บ้านพ่อดอน เสนาเสถียร และอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองบัวแดงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จุดที่ ๑ เส้นเงินน้อยเสาปูน จุดที่ ๒ เส้นข้าง อบต. ไปลำเจียง หากท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้ง ๖ จุด ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ก่อน

มติที่ประชุม มีมติให้คงเดิม

๔.๕ เรื่องพิจารณาขอจัดตั้งวัดศรีอริยะจันทราวาส บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากบ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖ เรื่องขอจัดตั้งสำนักสงฆ์ศรีอริยะจันทราวาส เป็นวัดศรีอริยะจันทราวาส ในเขตหมู่บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖

- นายสุภพ ไชบุตรดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ กล่าวว่า บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖ ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอจัดตั้งวัดศรีอริยะจันทร์ราวาส โดยนายสมมิตร มารักษ์ ได้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๗ ไร่ จึงขอความเห็นชอบผ่านสภา
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวัดศรีอริยะจันทร์ราวาส บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖ เป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
- นายคำสัน ดาวช่วย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ กล่าวว่า โครงการถนนเพื่อการเกษตรเงินจ่ายขาดสะสมและจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ พบว่าบางเส้นทางมีดินลูกรังปริมาณน้อยลักษณะเป็นดินเหนียวทำให้ถนนลื่น ขอให้ลงดินลูกรังตลอดสายตามที่ผู้บริหารได้พูดว่า ดินลูกรังเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการจัดหามาดำเนินการให้ได้
- นายบุญธรรม ชันเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ สำหรับถนนเพื่อการเกษตรบ้านวังทอง ไม่พบปัญหาสภาพถนนดีทุกเส้นทาง แต่ขอฝากถึงผู้บริหารจุดประสงค์โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงดินลูกรังถ้าเป็นดินเหนียวมากกว่าลูกรังก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและฝากถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้ตรวจสอบให้ถี่ก่อนตรวจรับพัสดุ ต้องการให้ถนนภายในตำบลมีสภาพดีทุกเส้นทาง
- นายสงการณ์ ภาขา รองนายก อบต. กล่าวขอบคุณสมาชิกที่แนะนำและให้ข้อมูล ถนนเพื่อการเกษตรเส้นป่าปาล์ม บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔ คณะกรรมการยังไม่ตรวจรับพัสดุของผู้รับจ้างแก้ไขงานและสำหรับ บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖ การเสนอโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรขอให้สมาชิกรับใบสละที่ดินให้ชาวบ้านเซ็นยินยอมก่อนดำเนินการโครงการ หากไม่ยินยอมก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอแจ้งผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบดังนี้
๑. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA อปท.จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด ๑๔๓ แห่ง ตำบลถ้ำวัวแดงได้คะแนน ๘๕.๖๖ คะแนน อยู่ในระดับเกรด A
  ๒. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนเตาไห-หนองหอยปึง งบประมาณ ๗,๑๕๖,๐๐๐ บาท
  ๓. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๖ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  
-ถนน คสล. เส้นวัดป่าโนนลาน-ไปสถานีสูบน้ำ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
-ถนน คสล. เส้นบ้านโนนเตาไห-หนองหอยปึง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
  - ๔.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตำบลถ้ำวัวแดงได้คัดเลือก จำนวน ๖ หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้สมาชิกได้ประสานกับเจ้าของบ้านว่าจะดำเนินการวันใดเพื่อจะได้ช่วยกันทั้งส่วนของผู้นำหมู่บ้านและ อบต.


/นายประยุทธ์...


นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภา กล่าวว่า สภาได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ขอให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ถ้าไม่มีข้อเสนอฟื้นเติม ขอปิดการประชุม


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายแสวง ชุ่มฉิมพลี)  
เลขานุการสภา อบต.ถ้ำวัวแดง

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุรพล อิงชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายบัญชา แนวประเสริฐ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุรียา มั่งคั่ง )

ขอรับรองว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
สภา อบต.ถ้ำวัวแดง ได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายประยุทธ เจริญสุข)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง